

**BÁO CÁO****Tình hình dư luận thanh niên tháng 02 năm 2024**

-----

Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình dư luận thanh niên tháng 02 năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Đánh giá tình hình thanh niên trong tháng**

Trong tháng 02, liên quan đến các chủ đề về thanh thiếu nhi, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và các vấn đề thanh niên quan tâm có **164.331** tin, bài; trong đó lượng tin, bài trên mạng xã hội chiếm tỷ lệ lớn với **122.469** tin, bài; trên báo điện tử và trang tin có **31.199** tin, bài; trên các Diễn đàn và các nguồn khác có **5.143** tin, bài. Tổng số lượng tiếp cận là **550.303.875** lượt; tỷ lệ thông tin tiêu cực chiếm **4.82%**.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng thanh niên cơ bản ổn định. Đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dư luận thanh niên tiếp tục quan tâm, đặt niềm tin vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. Bên cạnh đó, dư luận thanh niên đánh giá cao về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, trong tháng 02 một số vấn đề thanh niên băn khoăn, quan tâm, lo lắng như: giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục xảy ra; tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội; tình trạng nhiều thanh thiếu niên học chế tạo pháo nổ, tàng trữ mua bán trái phép pháo nổ; nhiều vụ việc học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em,... đã tác động tiêu cực đến tâm trạng chung của thanh niên và toàn xã hội.

**2. Tình hình dư luận thanh niên đối với các vấn đề về chính trị trong nước và thế giới**

- Dư luận thanh niên quan tâm đến những thông tin quốc tế như: vụ rơi máy bay C-130 tại tỉnh Sulu, miền Nam Philippines khiến ít nhất 50 người thiệt mạng; sập gara máy bay đang xây dựng tại Mỹ khiến 12 người thương vong; giới chức Chile cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng lớn nhất trong lịch sử tại quốc gia Nam Mỹ; Hoa Kỳ và Philippines tập trận chung tại Biển Đông; phát hiện 08 kinh khí cầu của Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan; thảm họa cháy rừng nguy hiểm nhất lịch sử Chile đã khiến 131 người thiệt mạng

và hơn 300 người mất tích; Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 19 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời các vùng Kursk, Bryansk, Oryol và Krasnodar của Nga và trên biển Đen; hai vụ nổ xảy ra gần văn phòng của ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới tại Pakistan và của một đảng chính trị đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương; đắm thuyền ngoài khơi Tunisia, 13 người di cư Sudan thiệt mạng; hơn 5 tấn nước nhiễm xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản rò rỉ; Trung Quốc đã chính thức phê duyệt sử dụng kháng thể đơn dòng Nimotuzumab của Cuba để điều trị cho người bệnh mắc ung thư ở vùng đầu và cổ. Đây là một cột mốc mới trong hợp tác công nghệ sinh học giữa hai nước; hơn 5.000 người bị ảnh hưởng lở đất tại Philippines; Cựu Thủ tướng Alexander Stubb chiến thắng trong bầu cử tổng thống Phần Lan; Cựu Tổng thống Chile Sebastian Pinera qua đời vì tai nạn trực thăng; Tổng thống Cộng hòa Namibia Hage Geingob qua đời; vụ xả súng tại một cuộc diễu hành ở thành phố Kansas của Mỹ làm hơn 20 người bị thương và 1 người đã thiệt mạng; Triều Tiên liên tục bắn tên lửa hành trình ra bờ biển phía đông Hàn Quốc; sáng ngày 12/2, quân đội Israel đã không kích dữ dội nhằm vào thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza và các vùng lân cận làm ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương; Canada duyệt chi hơn 95 triệu CAD (tương đương 73 triệu USD) để cung cấp cho Ukraine hơn 800 máy bay không người lái SkyRanger R70; 64 người đã thiệt mạng giữa lúc xung đột giữa các bộ tộc ở vùng cao nguyên Papua New Guinea đang leo thang nghiêm trọng; 71 người thiệt mạng vì làm việc quá sức trong cuộc bầu cử tổng thống ở Indonesia.

- Dư luận thanh niên quan tâm đến các vấn đề về tình hình chính trị trong nước, nổi bật như:

Thanh niên đặc biệt quan tâm tới việc ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vì chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính; ông Phan Việt Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vì chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự. Dư luận cho rằng những vụ phạm trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao gồm: Cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” và Cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Dư luận trong đoàn viên, thanh niên cho rằng 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng

ngiên cứu, quán triệt nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đề nghị các cấp bộ đoàn cần tăng cường tuyên truyền, triển khai nghiên cứu 2 cuốn sách nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thông tin Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 khiến dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm. Thanh niên cho rằng Quyết định số 140/QĐ-TTg của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là một bước quan trọng trong việc đối phó với vấn nạn ma túy trong thanh thiếu niên, mong rằng chương trình này có thể giúp cải thiện tình hình về ma túy trong cộng đồng thanh thiếu niên và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ để phát triển và đóng góp tích cực vào xã hội.

Thanh niên dành sự theo dõi bài phát biểu chúc tết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào thời khắc giao thừa bước sang năm mới Giáp Thìn 2024. Nhiều bài viết, chia sẻ của thanh niên trên các diễn đàn, mạng xã hội đều thể hiện sự tin tưởng, tự hào và cho rằng bài chúc tết của Chủ tịch nước thể hiện tinh thần dân tộc, hiệu triệu được trí tuệ, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam cùng phấn đấu vì sự nghiệp chung của đất nước.

Nhiều chính sách mới ban hành của Quốc hội, Chính phủ nhận được sự quan tâm của thanh niên, tiêu biểu như: (1) Nhiều điểm mới trong Luật đất đai (sửa đổi) được thanh niên kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai, đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên liên quan nhất là quyền lợi của người dân trong sử dụng đất. (2) Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được thanh niên đón nhận vì sẽ hỗ trợ thêm cho người dân tăng thêm thu nhập, đáp ứng đủ cho các nhu cầu cuộc sống. (3) Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Thanh niên cho rằng đây là nền tảng quan trọng trong thực hiện chủ chuyển đổi số Quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp. (4) Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Thanh niên cho rằng đây là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng, mỗi người dân, nhất là giới trẻ cần tích cực hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ thiên tai. (5) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thanh niên ủng hộ chủ trương hành động của Chính phủ, thể hiện quyết tâm thực hiện ngay các nhiệm vụ sau Tết

Nguyên đán. (6) Chỉ thị mới của Ban Bí thư về việc phát huy vai trò mạng xã hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng. Thanh niên mong rằng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ tiếp tục đáp ứng được những yêu cầu mà Ban Bí thư đặt ra nhằm góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kết luận xem xét kỷ luật 28 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra 6 cán bộ thiếu trách nhiệm liên quan vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết. Những sai phạm dẫn đến vụ cháy đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Dư luận thanh niên mong rằng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xem xét, điều tra các trường hợp liên quan, nếu có hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 23/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó rút ra những bài học quan trọng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới (2026 - 2030), tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030). Dư luận thanh niên tin rằng với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước sẽ đưa Việt Nam ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân và nâng tầm vị thế trên thế giới.

### **3. Tình hình dư luận thanh niên về giáo dục**

Dư luận bàn luận nhiều về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của các em học sinh. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo ngại khi lịch nghỉ Tết của học sinh và phụ huynh chênh lệch nhau khá nhiều, gây khó khăn trong việc trông coi các em nhất là đối với các bé nhỏ, không biết gửi con ở đâu. Một số ý kiến mong muốn lịch nghỉ Tết cần được sắp xếp khoa học giữa phụ huynh và học sinh nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất để mọi người yên tâm làm việc.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics năm 2024, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí cao nhất. Thanh niên thể hiện sự tự hào và mong muốn tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tiếp tục được xếp hạng cao và tăng thứ bậc trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế.

Thanh niên quan tâm đến thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành 1 trong những thành phố được công nhận là thành viên của “Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”. Theo đó, vào ngày 14/02, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã tổ chức lễ công bố danh sách 64 thành phố đến từ 35 quốc gia được công nhận là thành viên “Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”, trong đó có 02 thành phố của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Thanh niên bày tỏ rằng đây không chỉ là niềm

tự hào đối với Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của quốc tế đối với những nỗ lực xuất sắc của các thành phố trong quá trình thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người dân ở địa phương. Cùng với đó, thanh niên chia sẻ rằng sự kiện cũng thể hiện những bước triển khai cụ thể chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nền giáo dục và nguồn nhân lực.

Thông tin Sở Giáo dục bang Nam Australia tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vào các trường phổ thông công lập (lớp 1-12) sau khi xem xét quê quán của một số ít học sinh rời nhà trọ mà không được phép nhận được sự quan tâm của thanh niên, nhất là thanh niên tại 03 địa phương trên.

#### **4. Tình hình dư luận thanh niên về y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm**

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin Biến thể JN.1 của COVID-19 có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine và né tránh miễn dịch. Trong thời gian qua, số ca mắc COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở nước ta ghi nhận gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp phải nhập viện, nhiều ca bệnh ghi nhận mắc biến thể JN.1. Đây là biến thể thuộc nhóm “cần quan tâm”, theo phân loại của tổ chức Y tế thế giới (WHO). JN.1 là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của Omicron. Đề nghị các cấp bộ đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh, khuyến cáo triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi tăng cường, mũi bổ sung ở các nhóm đối tượng nguy cơ cao như nhân viên y tế, trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Dư luận thanh niên cũng quan tâm việc Chính phủ ban hành Nghị định 13/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng. Nghị định 13/2024/NĐ-CP nêu rõ chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình do Nhà nước tổ chức để tiêm chủng miễn phí đối với các vaccine bắt buộc sử dụng để phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai. Dư luận thanh niên hoan nghênh và cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế như trẻ em và phụ nữ có thai. Sự chú trọng vào việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm qua tiêm chủng không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Thanh niên quan tâm đến vụ việc bé trai 4 tuổi ở Cần Thơ tương nhằm ống thuốc diệt chuột là ống canxi, lấy đưa cho chị gái 6 tuổi cùng uống, sau đó nôn ói, phải vào viện cấp cứu mong rằng phụ huynh cần để thuốc, hóa chất độc hại tránh xa tầm tay của trẻ, tốt nhất nên cất ở những nơi kín đáo, trẻ ít có cơ hội tiếp xúc. Không đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống, các chai lọ có màu sắc bắt mắt thu hút sự chú ý của trẻ, dễ dẫn đến nhầm lẫn nguy hiểm.

Dư luận thanh niên quan tâm tới thông tin 4 học sinh của Trường Tiểu học và THCS xã Bao La (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) phải nhập viện cấp cứu

trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, nghi ngờ bị ngộ độc sau khi uống loại nước ngọt không rõ nhãn hiệu mua tại cổng trường. Dư luận thanh niên lo ngại khi các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán cạnh các trường học và mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm các cửa hàng bán những loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời nhà trường và các bậc phụ huynh cần có hướng dẫn và lời khuyên cho các em nhỏ tránh sử dụng những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc và cách xử lý tình huống kịp thời trong trường hợp không may bị ngộ độc cấp.

### **5. Tình hình dư luận thanh niên về thể thao**

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin đội tuyển Việt Nam đã bị trừ đến 41 điểm, trong bảng xếp hạng FIFA tháng 02/2024, mất vị trí trong top 100 thế giới và số 1 Đông Nam Á. Đây là thứ hạng thấp nhất của “các chiến binh Sao Vàng” sau hơn 5 năm. Thanh niên hi vọng bóng đá Việt Nam sẽ có những cải thiện tích cực hơn trong thời gian tới.

### **6. Tình hình dư luận thanh niên đối với các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội**

Dư luận xã hội lo ngại trước tình trạng đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán 2024, nhất là thị trường online. Thời điểm này, dịch vụ đổi tiền mới trên mạng xã hội (facebook, zalo) bắt đầu rầm rộ. Chỉ cần gõ từ khóa “đổi tiền mới”, hàng loạt tài khoản, hội nhóm công khai liên quan đến dịch vụ này xuất hiện. Mỗi mệnh giá có mức phí khác nhau. Tiền mệnh giá càng nhỏ phí chênh lệch càng cao. Nhiều người có nhu cầu sử dụng tiền mới dịp Tết với mong muốn gặp may mắn trong năm mới song nếu không cẩn thận khi đổi tiền có thể gặp rủi ro. Thực tế, không ít trường hợp bị lừa tiền do phải đặt cọc trước hoặc đã mất phí đổi tiền mới nhưng nhận lại là tiền cũ, thậm chí lẫn tiền giả. Dư luận thanh niên mong muốn mỗi người cần cẩn trọng trong việc đổi tiền tránh việc bị lợi dụng lừa đảo.

Dư luận trong đoàn viên thanh niên quan tâm vụ việc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm về “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Dư luận trong đoàn viên, thanh niên lên án về hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương của bị cáo, tuy nhiên bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho bị cáo nói riêng và thế hệ trẻ nói chung.

Thanh niên mong chờ và đón xem chương trình Táo quân trước thềm giao thừa. Chương trình sau khi lên sóng đã nhận được lời khen ngợi sự đổi mới, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng là nhìn nhận các vấn đề nổi bật trong năm thông qua lăng kính hài hước, mang lại tiếng cười và cả những điều đáng suy ngẫm đối với người xem. Tuy nhiên, chương trình cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, sự đổi mới đột ngột về dàn diễn viên khiến nhiều khán giả hụt hẫng, một số nội

dung chưa sắc sảo, chưa tạo được dấu ấn và tiếng cười cho người xem.

Thông tin về việc chuẩn bị sắp xếp, sát nhập một số tỉnh làm nhiều thanh niên bần khổ, hoang mang. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã khẳng định đây là những thông tin không chính xác, không có căn cứ. Tuy nhiên, dư luận thanh niên mong rằng, các cơ quan báo chí và các trang thông tin nhà nước chính thống cần cập nhật các thông tin kịp thời để người dân nắm bắt, tránh trường hợp nghe những thông tin không chính.

Dịp gần Tết, thanh niên quan tâm đến việc tạo hình linh vật rồng của các tỉnh, thành lần lượt ra mắt trong dịp cận Tết Nguyên đán, mỗi nơi một vẻ với những ý kiến khen chê khác nhau. Đặc biệt, dư luận bàn tán xôn xao về linh vật rồng tại Nghệ An và cho rằng “giống lươn, sâu đo”; Thanh Hóa gây tranh cãi vì trông “ôm yếu, còi cọc”; linh vật rồng ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình bị chê “nhìn không ra con gì”. Bên cạnh những linh vật rồng nhìn có vẻ kém sắc thì cũng rất nhiều nơi, tạo hình rồng được khen ngợi vì trông đẹp, thể hiện được sức mạnh quyền uy như Phú Thọ, Quảng Trị,...

Gần đây, trên mạng xã hội, đoàn viên, thanh niên trao đổi, thảo luận nhiều về bộ phim “Mai” của Trần Thành và phim “Đào, Phở và Piano” được đạo diễn và viết kịch bản bởi NSUT Phi Tiến Sơn, do nhà nước đầu tư với mức kinh phí 20 tỷ đồng. Bên cạnh những lời khen ngợi bộ phim “Đào, Phở và Piano” về nội dung và hình ảnh cũng có những lời “góp ý” vì phim vẫn còn nhiều lỗ hổng, tuy nhiên tổng thể với kết quả doanh thu đạt được đến thời điểm hiện tại đã cho thấy chúng ta có thể kỳ vọng vào sự phát triển của những sản phẩm phim do Nhà nước đặt hàng.

Những ngày qua, Nam Em - Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 - liên tục livestream, thu hút hàng chục nghìn người xem. Trong các buổi này, cô nói cuộc sống, tình yêu của bản thân và một số góc khuất trong showbiz với những phát ngôn không đúng chuẩn mực gây ồn ào, dẫn đến nhiều bàn tán, đồn đoán của dân mạng. Bên cạnh việc tò mò, bàn tán về tính xác thực qua những chia sẻ của Nam Em, dư luận cũng tỏ ra ngán ngẩm, bức xúc trước việc người đẹp này đang gây ồn ào trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra khó chịu cho rằng cô đang có tình câu view, thu hút dư luận nhưng gây ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự người khác. Cũng có ý kiến cho rằng, việc Nam Em là người nổi tiếng nhưng đi quá giới hạn, không kiểm soát được phát ngôn của mình sẽ ảnh hưởng xấu đến một bộ phận khán giả...

## **7. Tình hình tội phạm, xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn đuối nước ở trẻ em**

Dư luận thanh niên quan tâm đến vụ việc bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị sát hại vào ngày 11/2 (tức mừng 2 Tết Nguyên đán). Công an xác định nghi phạm gây án là người đàn ông hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân. Đối tượng đã bị Công an bắt giữ ngay sau đó. Dư luận thanh niên cho rằng hành vi xâm hại đến tính mạng của trẻ em là rất đáng lên án, mong rằng cơ

quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong tháng 02, tình trạng thanh thiếu niên phạm tội có chiều hướng gia tăng, dư luận thanh niên quan tâm đến một số vụ việc tại các tỉnh, thành phố tiêu biểu như: Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ 46 đối tượng nam, nữ trong độ tuổi từ 15-24 tuổi đang tụ tập, chuẩn bị vũ gồm 16 dao tự chế, mã tấu, gậy sắt các loại để đánh nhau; bắt 8 thanh niên ở Nghệ An sử dụng hung khí, xe máy không có biển số, trùm kín mặt, di chuyển với tốc độ cao đã thực hiện 9 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản với tổng trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng; Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt nhóm 09 đối tượng từ 15-19 tuổi, bịt mặt gây ra nhiều vụ cướp tài sản của người dân trong thời gian ngắn; bắt 13 thanh niên ở Phú Thọ mang theo dao, kiếm, gạch, tuýp sắt, gậy tre để giải quyết mâu thuẫn khi đi hát karaoke; bắt Phạm Tấn Kiệt (20 tuổi), ở thôn Tân An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đánh Võ Dương Nh. (17 tuổi), ở thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An ở tiệc sinh nhật dẫn đến tử vong; sau khi xảy ra va chạm giao thông và mâu thuẫn qua lại, Nguyễn Cửu Quốc (sinh năm 1994) đã lấy dao đâm Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1996, cùng trú tại Thừa Thiên Huế) tử vong; (4) bắt hàng trăm thanh niên trong một quán bar ở Hà Nội thu giữ 2,366 gram cần sa; 1,826 gram MDMA và nhiều đồ vật, dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy; trên địa bàn bản Na Cô Sa 4, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ dùng hung khí đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong, nạn nhân là Sùng A S, trú tại bản Tầng Do, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ còn hung thủ là Hờ A Dứa (sinh năm 2005); bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào (sinh năm 2004, trú thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại chị Lê Thị Thùy L. (sinh năm 2003, trú thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa); hoàn tất hồ sơ vụ việc do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai đối tượng Dương Văn Linh (sinh năm 2005) và Phùng Huy Hoàng (sinh năm 2004) đều ở Vĩnh Phúc đã dẫn theo nhóm thanh niên hơn 30 người mang dao tự chế, đỉnh ba hện nhau hỗn chiến; một nhóm thanh thiếu niên (gồm 25 nam, nữ sinh năm 2002 đến 2008) ở tỉnh Thái Nguyên tụ tập, chõ nhau trên khoảng 12, 13 xe máy, rồi tăng ga lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, đi tốc độ cao va chạm với người dân; phát hiện trong một nhà nghỉ ở tỉnh Đắk Lắk em T.N.Y.N. (sinh năm 2006, trú thôn 3, xã Ea M'Lay, huyện M'Đrắk) đã tử vong còn bạn trai là T.Đ.P. (sinh năm 1995, trú tại thôn 2, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) có nhiều vết thương trên người nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Dư luận thanh niên quan tâm đến một số vụ việc hiếp dâm, dâm ô xảy ra trong tháng 02 như: bắt giam PN (19 tuổi, ngụ xã Axan, huyện Tây Giang, Quảng Nam) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và khiến cho bé ZTT (sinh năm 2010) mang thai; tự mở lớp dạy thêm môn toán rồi dâm ô với nhiều nam sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại nhà, H.C.T đã bị Công an thành phố Đà Lạt bắt khẩn cấp; một thầy giáo dạy võ tên T.N.V ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị bắt giữ do có liên



quan đến việc quan hệ “không trong sáng” với 2 nữ sinh cấp 2 trên địa bàn; tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa, Thạch Thanh Sơn, Hồ Quý Nhân, Trần Minh Đạt và 1 nam học sinh đang học lớp 8 (nhóm này có độ tuổi từ 14 đến 24, cùng trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã thực hiện hành vi hiếp dâm với một bé gái 12 tuổi. Dự luận thanh niên phản nộ và bất bình với vụ việc trên và mong rằng cơ quan công an sẽ sớm có hình phạt nghiêm khắc để trừng trị và răn đe để không xảy ra các vụ việc tương tự. Ngoài ra cũng cần nâng cao trách nhiệm của gia đình, của nhà trường trong công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em, tránh để trẻ em trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội.

Dự luận thanh niên quan tâm đến việc một số vụ việc liên quan tới tàng trữ, sản xuất, tai nạn do pháo nổ trong dịp Tết như: phát hiện 04 học sinh trường THCS xã Văn Tố, tỉnh Hải Dương tham gia sản xuất pháo nổ trái phép thu giữ 10,5 kg pháo tự chế và 02kg gồm KCl và Natri; bắt Vũ Văn Linh (sinh năm 1987) và Lê Thị Quỳnh Thương (sinh năm 1992, cùng ngụ xã Định Hòa, huyện Yên Định, Thanh Hóa) đang có hành vi chế tạo, sản xuất và buôn bán trái phép pháo nổ; hai em T.H.T. (16 tuổi) và V.V.H. (15 tuổi) ở Quảng Nam cùng nhau tự chế pháo, pháo bất ngờ phát nổ khiến em H. không qua khỏi, còn em T. vẫn tiếp tục được cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng; bắt M.T. (sinh năm 2005; trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) vì mang theo 4 quả pháo nổ cất dưới cốp xe để chờ tới giao thừa đốt;... Dự luận thanh niên mong rằng các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của pháo nổ, pháo chế để mọi người tránh xa nguy hiểm. Bên cạnh đó, có chế tài xử lý đối với những người vận chuyển, tàng trữ, chế tạo và sử dụng pháo trái phép.

Tại các tỉnh, thành phố vẫn xảy ra một số vụ việc tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em như: vụ cháy nhà ở thành phố Hải Phòng khiến 3 mẹ con tử vong, 2 cháu nhỏ là Nguyễn Hữu Thành Đ. (8 tuổi) và Nguyễn Phạm Ngọc D. (6 tuổi); tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh ở Nam Định là em N.T.C (học lớp 10 tại Trường THPT B Nghĩa Hưng) và N.T.T (học sinh lớp 10 Trường THPT C Nghĩa Hưng) tử vong; 4 học sinh đang học trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An rủ nhau đến hầm khai thác đất áp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam để tập bơi, do hầm quá sâu, em Nguyễn Chí Thành (14 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) và Phan Thanh Quang (14 tuổi, ngụ ấp Bùng Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị hụt chân dẫn đến đuối nước; hai cháu nhỏ tên Nay Khoái (sinh năm 2014) và cháu Nay Sot (sinh năm 2014), đều cư trú tại buôn Toát, xã Ia Rsum, tỉnh Gia Lai bị đuối nước tử vong khi tắm tại ao nước; tìm thấy thi thể của cả 2 cháu bé bị đuối nước trên sông Lam tại Nghệ An sau hơn 2 ngày tìm kiếm; 2 cháu bé là L.N.P.C (4 tuổi) và cháu L.Q.A (3 tuổi) ở thôn Bàu Bàng (xã Đức Trạch, Bồ Trạch, tỉnh Quảng Bình) rủ nhau đi chơi và không may bị đuối nước thương tâm ở hồ nước cách nhà khoảng 1km; tai nạn giao thông giữa 2 xe máy ở Đắk Nông, khiến 2 người bị thương và 1 người tử vong là S.A.H (17 tuổi); em N.A.T. (sinh năm 2011, Thừa Thiên Huế) bị đuối nước khi đi tắm sông; phát hiện nam thanh niên tên Lò Văn Tr (sinh năm 1989, ở Văn Nho, Bá Thước, Thanh Hóa) tử vong

ở rãnh nước bên mảnh đất hoang thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên trong tình trạng xe máy đè lên người sau khi nhậu cùng bạn về; đi xe máy va vào lề đường, em L.T.B (sinh năm 2010, học sinh lớp 8, trú tại thành phố Hải Dương tử vong; tìm thấy thi thể em N.N.D. (14 tuổi, trú thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hoà, tỉnh Thanh Hóa) sau khi em cùng 2 người bạn rủ nhau đi tắm ở sông Mã nhưng không may bị đuối nước; sau khi bị giáo viên môn Vật Lý lập biên bản tịch thu điện thoại, một học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ trèo qua lan can tầng 4 nhảy xuống đất dẫn đến đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu;... Dư luận thanh niên cho rằng, dịp Tết trẻ được nghỉ học dài ngày, nhiều trẻ cùng bố mẹ về quê đón Tết, tiềm ẩn nguy cơ bị tai nạn thương tích, đuối nước. Do đó, các bậc phụ huynh nên lưu ý đề phòng những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra với con em mình.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Trung ương Đảng;
  - BTT UBTW MTTQ Việt Nam;
  - Ban Dân nguyện Quốc hội;
  - Đảng ủy Khối Các cơ quan TW;
  - Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
  - Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
  - Các ban, đơn vị TW Đoàn;
  - Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
  - Lưu BTG, VP.
- (để báo cáo)

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**

CHÁNH VĂN PHÒNG



**Nguyễn Quốc Huy**